



คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

ที่ ๙ / ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕

ด้วยในปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ปัญหาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ โดยมียุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติด

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาเสพติด จึงให้มี “โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดตามผนวกแนบท้าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ร้อยตำรวจเอก

(เฉลิม อยู่บำรุง)

รองนายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

ผนวกแนบท้ายคำสั่ง ศพส.ที่ ๙ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ผนวก ก : โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕

๑. หลักการและเหตุผล

“...เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน จัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยขอใช้ชื่อว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ.๒๕๔๗ จำนวน ๖๗๒ หมู่บ้าน

ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า รัฐบาลจะสานต่อโครงการนี้ อนึ่ง ถ้าสังคมไทยปล่อยให้รัฐบาลทำงานอย่างเดียวย่อมไม่สำเร็จ คนไทยทุกคนต้องผนึกกำลังมาช่วยกัน โดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อน ต่อจากนั้น คือ คนในสังคมทั้งหมดต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกัน ควรต่อต้านและประณามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด รวมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ทำให้ไม่ปล่อยให้ลูกหลาน ติดยา โดยไม่พาไปรักษา ท่านต้องใช้เวลา และกำลังใจในการฟื้นฟูลูกหลานที่ติดยา เพื่อให้เขากลับคืนมาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม และเป็นกำลังของครอบครัวต่อไป.....”

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ ศาลาดุสิตาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

๑.๑ หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหน่วยการปกครองที่มีความสำคัญและเป็นฐานรากที่แท้จริงของประเทศ การจะเอาชนะปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หากชุมชนได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไข แต่ในทางตรงกันข้าม หากชุมชนมีสภาพอ่อนแอ พลังของชุมชนก็ไม่สามารถที่จะชนะปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพลังความเข้มแข็งของประเทศ ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาหนึ่งที่บั่นทอนความเข้มแข็งของชุมชน ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงที่ผ่านมา จึงวางน้ำหนักสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นผลสำเร็จ เพราะหากชุมชนสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้แล้ว ก็จะเป็นพื้นฐานที่จะก้าวไปสู่ความเข้มแข็งในด้านอื่นๆตามมา ดังนั้นความพยายามที่จะทำให้ชุมชนหลอมรวมความรู้สึกเข้าด้วยกัน จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อใดก็ตาม หากพลังของชุมชนมีการหลอมรวมเข้าด้วยกัน เมื่อนั้น พลังความเข้มแข็งของชุมชน ก็จะกลับคืนมา และสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆได้ทุกอย่าง และโดยที่สังคมไทย เป็นสังคมที่ยึดโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเวลาหลายร้อยปี คุณค่านี้ มีพลังอย่างสูงที่จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนในการเอาชนะปัญหาต่างๆ รวมทั้งปัญหายาเสพติด

๑.๒ จุดเริ่มต้นของ โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง ให้กับ เลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อให้กับราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราษฎร ปวงชนชาวไทย รวมทั้ง ความห่วงใยต่อปัญหาเสพติดเช่นนี้ สำนักงาน ป.ป.ส.จึงได้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ดังกล่าว สมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดทำเป็น กองทุน เพื่อให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสพติด เรียกชื่อว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการที่น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงจิตวิญญาณของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๑.๓. **อุดมการณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ อุดมการณ์ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชน เข้าแก้ไขปัญหาเสพติด ด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพของมิติทางสังคม-วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ให้ยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน พลังเหล่านี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มพูนขึ้นด้วยความศรัทธาและปัญญาของชุมชน จนหล่อหลอมแนวความคิด อุดมการณ์ร่วมของชุมชนเป็นหนึ่งเดียว และพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้านของสังคม**

๑.๔ ในปี ๒๕๕๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง ๑๒,๑๘๙ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำรัสต่อนายกรัฐมนตรี และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาล และคนไทยทั้งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเสพติด และการร่วมกันดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๑.๕ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กำหนดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการเอาชนะยาเสพติด ให้ทุกภาคส่วนในสังคมผนึกกำลังความสามัคคีของคนในชาติ ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาเสพติด และคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ ในแผนที่ ๑ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด เป็นแผนที่ทำให้หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ มีการรวมตัวเป็นพลังแผ่นดิน และใช้พลังที่รวมตัวนี้ดำเนินการป้องกัน ฝึกระวัง และแก้ไขปัญหาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมได้กำหนดให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาสภาพและพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและดำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดีสูงสุด

๑.๖ นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในการประชุมเน้นย้ำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดประจำปี ๒๕๕๕ ให้กับ ศพส.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวเน้นว่าโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญในการเอาชนะยาเสพติดทั้งในระดับชุมชนและหมู่บ้าน โดยขอให้ภาครัฐเข้าไปบูรณาการและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างเต็มที่

๑.๗ ปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา จึงควรที่ประชาชนชาวไทย ร่วมใจกันถวายความจงรักภักดี สอนองตามพระราชปณิธาน โดยการร่วมกันจัดทำโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี ๒๕๕๕ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ และทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

๒.๒ เพื่อใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลดสถานการณ์ปัญหาเสพติด สร้างความเข้มแข็งพลังแผ่นดิน สร้างความยั่งยืนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ

๓. เป้าหมาย

๓.๑ หมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่เดิมจำนวน ๑๒,๑๘๙ แห่ง สามารถลดปัญหาเสพติดได้อย่างเห็นผลชัดเจน

๓.๒ หมู่บ้าน/ชุมชนที่จะเข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดละ ๒๐-๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ขึ้นอยู่กับความพร้อมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละจังหวัด โดยเน้นกระบวนการ ขั้นตอน และการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเชิงคุณภาพเป็นหลัก

๓.๓ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกอำเภอ/เขต อย่างน้อยอำเภอ/เขตละ ๑ แห่ง รวม ๙๒๘ แห่ง และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดังกล่าว โดยส่วนหนึ่งให้บูรณาการกับการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นต้นแบบระดับจังหวัดๆ ละ ๑ แห่ง และพื้นที่ชายแดนอีก ๓ แห่ง รวม ๘๐ แห่ง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ พรรษา มหาราชินี

๓.๔ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ พรรษา มหาราชินี

๔. กรอบความคิดการดำเนินการ

ใช้ ๔ กรอบความคิดสำคัญ ดังนี้

๔.๑ ใช้ความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุด เป็นพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยใช้ความสำนึกต่อความจงรักภักดี เป็นศูนย์กลาง ยึดเหนี่ยว รวมใจผู้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ ให้ผนึกกำลังร่วมกัน ด้วยความสามัคคี ร่วมป้องกัน เผื่อระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด ตามพระราชปณิธาน

๔.๒ เน้นกรอบการดำเนินงานเชิงคุณภาพ โดยสร้างกระบวนการทำงานเชิงคุณภาพ ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ การคัดเลือก การเตรียมการ การสร้างแนวความคิด ฯลฯ เพื่อให้สามารถเป็นหลักประกันในผลสำเร็จ ไม่เน้นการทำงานเชิงปริมาณ

๔.๓ เน้นการมีส่วนร่วมจากรากฐานเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ ใช้จิตใจอาสาของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนต่างๆ เป็นการทำงานที่สำคัญ ไม่เน้นการสั่งการแบบสายบังคับบัญชา

๔.๔ การต่อยอดสร้างความยั่งยืนให้กับการแก้ไขปัญหาเสพติด โดยใช้กระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาเสพติด

๕. แนวทาง กลยุทธ์การดำเนินการ

๕.๑ แนวทางที่ ๑ การสร้างกระแสความตื่นตัวและประชาสัมพันธ์

ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่ต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดกระแส “มุ่งเสียสละต่อสังคมส่วนใหญ่” ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง เน้นการรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึก สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และประชาชน ให้เกิดความตื่นตัวกระทำความดีต่อต้านยาเสพติด และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สืบสานปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยจัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทำสื่อสัญลักษณ์ การประกาศเจตนารมณ์ การรวมพลังแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงการต่อต้านยาเสพติด หรือกิจกรรมอื่นที่เห็นสมควร เป็นต้น โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ การประชาสัมพันธ์ให้ใช้ช่องทางต่างๆ ดังนี้

๕.๑.๑ ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ทั้ง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุต่างๆ เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกปลุกความคิด สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและข้าราชการทุกหมู่เหล่าในการรักษาชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และเชิญชวนที่จะร่วมมือกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการต่อต้านยาเสพติด และการร่วมกันทำโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามพระราชดำรัส

๕.๑.๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ facebook หรือช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างกระแสในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

๕.๑.๓ จัดทำสื่อท้องถิ่น เพื่อการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในระดับพื้นที่

นอกจากนี้จัดให้ สำนักงานอำนวยการร่วม ศพส. มีทีมงานสำหรับการผลิต จัดทำเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย จัดระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี เป็นกลไกแสดงการสืบสานพระราชปณิธาน และสร้างกระแสการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความจงรักภักดีทั่วประเทศ

๕.๒ แนวทางที่ ๒ การสร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับแต่เดิม

โดยหลักการทั่วไป หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะต้องมึระบบการเฝ้าระวัง และสามารถลดหรือแก้ไขปัญหายาเสพติดได้แล้ว แต่ในช่วงที่ผ่านมา สภาพปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว หมู่บ้าน/ชุมชน และสถาบันทางสังคมต่างๆ ของประเทศ ซึ่งรวมทั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอีกด้วย หลายพื้นที่ของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงปรากฏปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ ในแผนงานที่ ๑ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ข้อที่ ๙.๑.๒ แนวทางการดำเนินงาน จึงได้ระบุให้ ศพส.จ./กทม. มอบหมายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับจังหวัด หรือ คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับอำเภอ หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ กำหนดเป็นเป้าหมายแรกที่จะเร่งรัดแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถลดและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเน้นบทบาทภาคประชาชนสมานฉันท์ และสามัคคี เสริมบทบาทแกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้นจึงให้มีการกำหนดรายละเอียดของการดำเนินงานสำหรับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เคยได้รับ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

๕.๒.๑ การทบทวน ชุดปฏิบัติการในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือชุดวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอนั้นๆ จะต้องทำความเข้าใจครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทบทวนสถานการณ์ว่าหมู่บ้าน/ชุมชนยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่หรือไม่ กระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวที่จะแก้ไข โดยน้อมนำเอากระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มากำหนดเป็นภารกิจของกองทุนแม่ของแผ่นดินว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินมีภารกิจในการขยายพื้นที่สีขาวด้วยแนวทางสันติวิธีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และรณรงค์ให้มีครัวเรือนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พลังของภาคประชาชน สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕.๒.๒ เสริมความเข้มแข็งแกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับแกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยให้แกนนำในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการจัดตั้งเป็นกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เสริมความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพและมีบทบาทในการดูแลครัวเรือนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด การรวบรวมแกนนำในหมู่บ้าน/ชุมชนดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องสามารถรวบรวมแกนนำได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แกนนำธรรมชาติ ฯลฯ ที่มีจิตอาสาทำหน้าที่เหมือนเป็น **ตาสับประรด** ของหมู่บ้าน/ชุมชน

๕.๒.๓ การขยายสมาชิก หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกหมู่บ้าน จะต้องถือภารกิจที่จะต้องสร้างความเข้าใจกับคนในหมู่บ้าน/ชุมชนถึงแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ และขยายสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านให้ครอบคลุมครัวเรือนให้มากที่สุด เพื่อเป็นการรวมกลุ่ม รวมพลังต่อต้านยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ ควรมีการจัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านด้วย

๕.๒.๔ มีมาตรการทางสังคม ที่กำหนดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยยึดหลักสันติวิธี เพื่อใช้เป็นแนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันของสมาชิก เช่น กฎหมู่บ้าน หรือกติกา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้านและประชาชน ซึ่งอาจเรียกว่า กฎชุมชนเข้มแข็ง ถือเป็นกติกาที่ทุกคนกำหนดและเห็นชอบร่วมกันด้วยความสมัครใจ เป็นที่ยอมรับของชุมชน กำหนดหลักเกณฑ์การบังคับกฎโดยชุมชน กฎเหล่านี้จะต้องเน้นแนวทางสันติวิธี ไม่มีการแบ่งฝ่ายคนดี/คนไม่ดี ไม่ทำให้เกิดความแตกแยก ต้องเกิดการปฏิบัติร่วมกัน หรือละเว้นที่จะไม่ปฏิบัติสิ่งไม่ดีไม่งามในชุมชน ฯลฯ เมื่อเกิดการฝ่าฝืนจะให้การว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลัก ซึ่งเปรียบเสมือนการปฏิบัติการศึกษาที่กดดันให้ผู้ประพฤติปฏิบัติต่างไปจากจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านชุมชนรู้สึกอาย ถือเป็น การปกครองดูแลกันเองของพลังชุมชน จะเป็นพลังที่ดึงเอาแต่สิ่งดีงามเข้ามาสู่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งจะเป็นพลังของชุมชนที่เข้มแข็งอย่างแท้จริง ไม่ได้ใช้กฎหมายแบบทางราชการ หากหมู่บ้าน/ชุมชนใดสามารถประกาศและบังคับใช้กฎชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง ก็จะแสดงถึงความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ

๕.๒.๕ รณรงค์เรื่องยาเสพติด ให้ความรู้ความเข้าใจ เน้นย้ำเรื่องยาเสพติด อันเป็นการให้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักแก่สมาชิกที่รวมตัวกันให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับทุกคนในชุมชน เพื่อร่วมกันเป็นพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยชุมชนจะต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าชุมชนสามารถมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ด้วยพลังของชุมชน ตามแนวทางสันติวิธี มีการให้อภัยกันเองต่อทุกคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ในสังคมที่อบอุ่นของชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้านจะต้องมีความเข้มข้นในการเน้นย้ำเรื่องยาเสพติดมากกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยอาศัยช่องทางในหมู่บ้านที่มีอยู่ เช่น การประชุมแจ้งข้อมูล เสียงตามสายหมู่บ้าน ฯลฯ

๕.๒.๖ เสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับพระราชทานแล้วด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการทบทวน จุดแข็ง-จุดอ่อนที่ผ่านมา สร้างระบบการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทดสอบศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีในชุมชน ให้ความเข้าใจเรื่องทุนแห่งศรัทธา ทุนแห่งปัญญา และความสำคัญของเงินพระราชทานทุนศักดิ์สิทธิ์ จัดระบบการสมทบทุนโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกองทุนอื่นๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาระบบบัญชี การตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ของกองทุนเพื่อสังคมส่วนรวมในหมู่บ้าน/ชุมชน

๕.๒.๗ ลดปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติ ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และให้ลดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยหลักคิด หลักปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่เน้นกระบวนการแก้ไขปัญหายาตามแนวทางสันติ ให้อภัย ให้ออกาส ใช้ความรักเช่นที่แม่รักและดูแล ปกป้องลูก เป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดทำประชาคม คัดแยกด้วยสันติวิธี เพื่อให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับว่า ใครเป็นผู้เสพ - ผู้ค้า หรือผู้อยู่ในข่ายต้องสงสัยในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจะได้ดำเนินการด้วยวิธีการของชุมชน เข้มแข็งต่อไปเป็นลำดับแรก ให้ชุมชนแก้ไขปัญหายาของตนเองก่อน ส่วนการส่งต่อผู้ที่เป็นปัญหาให้กับคนนอก ชุมชนหรือรัฐดำเนินการจะเป็นขั้นตอนต่อมา

๕.๒.๘ ดำรงกิจกรรมต่อเนื่อง จัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้กลุ่มปัญหาที่เป็นเป้าหมายในการแก้ไขของชุมชนแล้ว ชุมชนก็จะทำกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นลำดับแรก และต่อกลุ่มเสี่ยงเป็นลำดับที่สอง โดยให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริ่งจังไม่ขาดช่วง

๕.๒.๙ กระบวนการรับรองครัวเรือนที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยชุมชน สร้างกระบวนการรับรองโดยชุมชน เพื่อให้พลังชุมชน เป็นพลังที่จะดูแลกันเอง ตัดสินกันเอง โดยให้มีการรับรองในระดับบุคคลหรือครัวเรือนที่ไม่มีเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่วนเทคนิค รูปแบบการรับรองบุคคล หรือ ครัวเรือน ขึ้นอยู่กับกรรมการในหมู่บ้าน/ชุมชน และข้อตกลงของชุมชนในแต่ละพื้นที่

๕.๒.๑๐ รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง จัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยเน้นกิจกรรมการรับรองครัวเรือนที่ไม่มีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นลำดับแรก กิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยงเป็นลำดับที่สอง เพื่อเป็นการติดตั้งระบบชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามารถควบคุมสถานการณ์ยาเสพติดของชุมชนได้ตลอดไปด้วยชุมชนเอง

การดำเนินการตามข้างต้น เป็นขั้นตอนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินรายพื้นที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้มีกระบวนการ ขั้นตอนดำเนินการตามกรอบนี้ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหายาและสร้างความยั่งยืน โดยให้ทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกอำเภอ มีแผนการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามกรอบดังกล่าว ให้มีการประสานแผนปฏิบัติการกับภาครัฐ ในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และใช้อำนาจทางกฎหมายเข้าดำเนินการต่อผู้ค้ายาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ภาคชุมชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ นี้

นอกจากนี้ ในระดับภาพรวมทั่วประเทศ เพื่อให้มีการประเมินสถานการณ์การดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งก่อนและหลังว่ามีความเข้มแข็งของกระบวนการมาก-น้อยเพียงใด โดยจะมีการเปรียบเทียบภายใต้กรอบเดียวกันทั้งประเทศ จึงจะให้มีขั้นตอนการประเมินสถานะกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ตรวจสอบสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ความเข้มแข็งของกองทุนแม่ฯ ในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน การบริหารกองทุน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานรายหมู่บ้าน ความพร้อมของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการจัดทำแบบประเมินโดยกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอต่างๆ

๕.๓ แนวทางที่ ๓ สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และจะบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยกำหนดหมู่บ้านตัวอย่างในรูปแบบนี้ ใน ๘๐ แห่ง เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชนี โดยมีแนวทางย่อยที่สำคัญ คือ

๕.๓.๑ แนวทางย่อยที่ ๑ การพัฒนา ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ปรากฏในคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๔ อยู่แล้ว โดยมีขั้นตอน ได้แก่

๕.๓.๑.๑ ให้มีกระบวนการคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำเภอ โดย
ประการที่ ๑ ให้ ศพส.อ./ข. มอบหมายคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ/เขต คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เด่นที่สุดของอำเภอนั้นๆ และเสนอมายัง ผอ.ศพส.อ./ข. เพื่อให้ความเห็นชอบ

ประการที่ ๒ เมื่อได้รับรายชื่อตามข้างต้นแล้ว ให้ส่งรายชื่อมายัง ศพส.จ./กทม. ให้ครบทุกอำเภอ/เขต หรือใช้ช่องทางการส่งข้อมูลในระบบข้อมูล ศพส.ที่มีการรายงานมายัง ศพส.เป็นประจำอยู่แล้ว

๕.๓.๑.๒ เมื่อได้รายชื่อหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำเภอ ดังนี้

ประการที่ ๑ ศพส. ดำเนินการอบรม พัฒนา เสริมความรู้ให้กับวิทยากรหลักกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับภาคและจังหวัด ให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนา สนับสนุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ/เขต

ประการที่ ๒ สำนักงาน ปปส.ภาค ร่วมกับ ศพส.จ./กทม. คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และวิทยากรกระบวนการหลักที่กำหนด และ ฯลฯ ดำเนินการอบรม สัมมนา แกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำเภอ/เขต โดยการอบรม สัมมนา ยกระดับดังกล่าว จะดำเนินการในระดับภาพรวมของภาค กลุ่มจังหวัด หรือรายจังหวัด ให้ขึ้นกับแต่ละพื้นที่ดำเนินการ

ประการที่ ๓ ให้แต่ละหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกกว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำเภอ/เขต ดำเนินการภายหลังการได้รับความรู้ ดังนี้

ประการที่ ๔ สรุปร หรือถอดบทเรียน ประสบการณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินรายหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนำมาจัดทำเป็นองค์ความรู้ของการถ่ายทอด

ประการที่ ๕ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนดังกล่าว จัดทำเนื้อหา/สื่อสำหรับการเผยแพร่พร้อมจัดเตรียมกระบวนการและเทคนิคของการเป็นที่ศึกษาดูงานด้วย

ประการที่ ๖ จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับการศึกษาดูงาน พร้อมวิทยากร หรือผู้แนะนำให้ความรู้

โดยการดำเนินการดังกล่าว ควรอยู่ภายใต้การปรึกษาของพัฒนาชุมชนจังหวัดและทีมวิทยากรกระบวนการของจังหวัด สำนักงาน ปปส.ภาค และให้มีการพัฒนาแล้วเสร็จสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ นี้

สำหรับในบางหมู่บ้านที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำเภอ บางแห่งยังไม่มีความพร้อมในขณะนี้ ให้มีการกำหนดแผนการพัฒนาเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้าน และให้มีการประเมินศักยภาพใหม่

๕.๓.๑.๓ ให้คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดที่คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดตั้งขึ้น ดำเนินการ สนับสนุน พัฒนา ช่วยเหลือ ประเมิน และให้คำรับรอง ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

๕.๓.๒ แนวทางย่อยที่ ๒ การบูรณาการ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ๑ แห่ง ๑ หมู่บ้านเทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี (ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) โดย

๕.๓.๒.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด มีกระบวนการคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ดีเด่นที่สุดจังหวัดละ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน และอีก ๓ แห่งให้ กอ.รมน.ตามแนวชายแดนคัดเลือก ๓ แห่ง รวมเป็น ๘๐ แห่ง ที่จะพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนและเทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๕ นี้ โดยให้มีรายชื่อชัดเจน มอบหมายให้ คณะทำงานสนับสนุนขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่ได้ตั้งขึ้น มีบทบาทสำคัญในการคัดเลือก เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอในที่ประชุม ศพส.จ./กทม. เพื่อส่งรายชื่อหมู่บ้านที่ถูกคัดเลือกและผ่านความเห็นชอบแล้ว มายัง ศพส. ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาแบบอย่างยั่งยืน และเข้าเฝ้าต่อไป

๕.๓.๒.๒ ขั้นตอนดำเนินการ ให้ คณะทำงานประเมินฯ ค้นหาและคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัด ๑ แห่ง ที่มีประสบการณ์ หรือมีการปฏิบัติ หรือสามารถประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินกับการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาจาก ๑ หมู่บ้าน ๑ อำเภอศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ดีที่สุด เมื่อได้รายชื่อแล้วให้ คณะทำงานประเมินฯ เร่งดำเนินการพัฒนาต่อยอดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕

๕.๓.๒.๓ ให้สำนักงาน ปปส.ภาค และวิทยากรแกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีประสบการณ์พอในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืนระดับจังหวัดที่สามารถเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างภาคละ ๑ แห่ง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับภาค จำนวน ๑๐ แห่ง โดยคัดเลือกจากหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดปี ๒๕๕๓ และหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านศูนย์กองทุนแม่ของแผ่นดิน

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดปี ๒๕๕๕ เมื่อได้รายชื่อแล้วให้แจ้ง ศพส.จ./กทม. เพื่อแจ้งรายชื่อดังกล่าวต่อ ศพส. สำหรับให้ สอสร.ศพส. สรุบบทเรียนการดำเนินงานเพื่อสร้างเป็นตัวแบบการพัฒนาของพื้นที่โดยจัดทำเป็นเอกสารสรุปบทเรียน วิดีทัศน์ ฯลฯ ทั้งนี้ให้แล้ว เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้ เพื่อสามารถเผยแพร่ต่อไป

๕.๓.๒.๔ ให้แต่ละภาค สร้างสถานีการพัฒนาที่มีรากฐานเชื่อมโยงระหว่างงานทั้ง ๒ อย่าง ทั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ประสบผลการแก้ไขปัญหาเสพติด และหาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อเป็นสถานีเรียนรู้ พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดหลักสูตร เวทีชาวบ้าน การแลกเปลี่ยนดูงาน รวมทั้ง เชื่อมต่อกับโครงการในพระราชดำริต่างๆในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ให้แล้ว เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕

๕.๓.๒.๕ ให้แต่ละภาค จัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละจังหวัด ๑ แห่ง ให้แล้วเสร็จในทุกจังหวัด เมื่อสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ นี้ โดยรวมกิจกรรมทั้ง การประชุม อบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ฯลฯ โดยให้ กลไกส่วนกลางรับผิดชอบในการพัฒนา

๕.๔ แนวทางที่ ๔ ขยายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพิ่มใหม่ในปี ๒๕๕๕ แนวทางที่สำคัญ ได้แก่

๕.๔.๑ ยึดหลักคุณภาพในทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จะเข้ารับพระราชทานเชิงคุณภาพ มีการเตรียมการที่ดี

๕.๔.๒ เพื่อเป็นหลักประกันเชิงคุณภาพ การขยายหมู่บ้านใหม่ให้มีจำนวนที่พอดี ไม่มากเกินไป เป็นสิ่งที่จำเป็น ในปี ๒๕๕๕ จึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของจังหวัดที่จะเข้ารับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕ จังหวัดละ ๒๐-๕๐ แห่ง ตามความเป็นจริงเชิงคุณภาพ

๕.๔.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนที่จะได้รับการคัดเลือกในปี ๒๕๕๕ ให้ ศพส.จ./กทม. มอบหมายคณะกรรมการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด กำหนดจากหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านกระบวนการต่อเนื่องจากการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน วัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการจัดการกับผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง ผู้ค้า การเฝ้าระวังโดยชุมชน ฯลฯ ทั้งนี้ หมู่บ้าน/ชุมชนเหล่านี้ จะต้องปรากฏการรายงานกิจกรรมตามระบบรายงานผลการดำเนินงานของ ศพส. ไม่ให้กำหนดหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเสพติดมาก่อน

๕.๔.๔ ยึดถือหลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนที่จะเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างจริงจังเป็นหลัก การคัดเลือก ตัดสิน หมู่บ้าน/ชุมชน ที่จะถือว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องมีองค์ประกอบที่เข้มแข็งในระดับปานกลาง-มาก ไม่น้อยกว่า ๗ ข้อ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อที่ ๒ สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน

ข้อที่ ๓ ประชุมหารือในหมู่บ้าน/ชุมชนในเรื่องยาเสพติดอยู่เป็นนิจอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

ข้อที่ ๔ กิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง

ข้อที่ ๕ มีมาตรการทางสังคมในเรื่องยาเสพติด ประกาศเป็นสาธารณะ และใช้อย่างจริงจัง

ข้อที่ ๖ มีกลไกการเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นระบบ และมอบหมายภารกิจที่ชัดเจน โดยมีการบันทึกผลการเฝ้าระวังที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ ๗ มีการค้นหาปัญหา ยาเสพติดโดยชุมชนเองอยู่เสมอ ยอมรับผล/ไม่ปิดบัง

ข้อที่ ๘ มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา

ข้อที่ ๙ มีประชาคมติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เห็นชอบต่อการเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ข้อที่ ๑๐ มีการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและมีการบริหารจัดการกองทุนด้วยความเรียบร้อยก่อน เพื่อเตรียมปรับเป็นการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน หลังจากได้รับเงินขวัญถุงพระราชทาน

ข้อ ๑๑ มีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน

ข้อที่ ๑๒ มีกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนใดที่มีเกณฑ์ดังกล่าวและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก

๕.๔.๕ เพื่อให้กระบวนการเลือกสรรหมู่บ้าน/ชุมชนเข้ารับกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละจังหวัด มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีหลักประกันการดำเนินงานเชิงคุณภาพ จึงให้ทุกจังหวัดใช้คณะทำงานประเมินฯ ที่จังหวัดตั้งขึ้น มีบทบาทสำคัญในการคัดเลือก ประเมิน และสนับสนุน พัฒนาจนถึงการเข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๕.๔.๖ ให้ ศพส.จ./กทม. รายงานผลการคัดเลือก และผลการเตรียมการความพร้อมของหมู่บ้านที่จะเข้ารับกองทุนแม่ของแผ่นดินปี ๒๕๕๕ ไปที่ ศพส.มท./ศพส.ทราบ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

๕.๕ แนวทางที่ ๕ สร้างกระแส สร้างกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็น การสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน หากทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศได้กระทำอย่างพร้อมเพรียงกันแล้ว ย่อมเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ทั้งพลังแห่งความสามัคคี พลังแห่งความดี และพลังแห่งความจงรักภักดี ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๐ ปี จึงเป็นปีมหามงคลสำหรับปวงชนชาวไทย ที่จะพร้อมใจกันเฉลิมฉลอง และเทิดพระเกียรติ ในน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดมา โดยเฉพาะความห่วงใยต่อปัญหา ยาเสพติดที่เป็นบ่อนทำลายสังคมและประเทศชาติ จึงเห็นควรกำหนดกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้

๕.๕.๑ การขับเคลื่อนในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อนของภาคประชาชน โดยใช้วิถีแห่งความเป็นชุมชน จึงให้มีกรอบแนวทางกว้างๆ เพื่อให้ดำเนินการร่วมกัน ดังนี้

๕.๕.๑.๑ **กรอบห้วงเวลา** กำหนดกรอบเบื้องต้นประมาณทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกเดือนเป็นกรอบหลัก หรือ อาจตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่จะกำหนดขึ้นเอง ให้แต่ละหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้าน ที่แสดงออกถึงการรวมตัว ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้าน การป้องกัน ฝ่าระว่างยาเสพติด ฯลฯ

๕.๕.๑.๒ **กรอบกิจกรรม** กิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน มีทางเลือก ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑ จัดให้มีการประชุมประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการรวมกันของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

กิจกรรมที่ ๒ มีการแสดงสถานะยอดรายรับ-รายจ่ายของกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน/ชุมชนของตน รวมทั้ง มีการระดมทุน สมทบทุนของสมาชิก เข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มเติม ตามที่กำหนดกันในแต่ละแห่ง

กิจกรรมที่ ๓ มีการรณรงค์ ชักชวน เชิญชวนครอบครัว และให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าบำบัดรักษาโดยสมัครใจ หรือเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้ง ให้โอกาส ช่วยเหลือ เป็นกำลังใจ ให้ผู้ผ่านการบำบัด สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน

กิจกรรมที่ ๔ มีการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ทุกข์ยาก ผู้บำบัดยาเสพติด ฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจิตใจช่วยเหลือ เอื้ออาทรกัน ตามหลักที่กำหนดกันในชุมชน

กิจกรรมที่ ๕ มีการให้ความรู้ สร้างความตระหนักต่อปัญหาเสพติด การร่วมกันป้องกัน ฝ่าระว่างในชุมชน

กิจกรรมที่ ๖ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน

กิจกรรมที่ ๗ มีการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ บำรุงศาสนา และประเพณีที่ดีงาม

ฯลฯ

รวมทั้ง มีการร่วมกันหาหรือปัญหาต่างๆในชุมชน และแนวทางการแก้ไข

๕.๕.๒ มีกิจกรรมการขับเคลื่อนฯ ระหว่างพื้นที่ เพื่อสร้างพลังของเครือข่าย ได้แก่

๕.๕.๒.๑ **จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้** ประสพการณ์ในการดำเนินงานในระดับอำเภอ จังหวัด ระดับภาค เพื่อให้เกิดเครือข่ายช่วยเหลือการทำงานซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ โดยมี คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และสำนักงานปปส.ภาค ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการในแต่ละระดับ ในห้วงเวลาที่เหมาะสม ระหว่าง ทุก ๑-๓ เดือนในแต่ละระดับ

๕.๕.๒.๒ **จัดกิจกรรมรวมพลังเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ** ระดับจังหวัด มีการจัดนิทรรศการผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมอบรางวัลเชิดชูคนดี กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ระดับจังหวัดร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมดำเนินการ โดยให้ดำเนินการคราวเดียวกับการจัดงานเทิดพระเกียรติ เทิดไถ่ราชินี

๕.๕.๒.๓ **จัดมหกรรมรวมพลังระดับชาติ** ใช้ชื่อว่า **มหกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมใจ เทิดไถ่ราชินี สามัคคีทั่วแผ่นดิน** โดยเป็นที่ร่วมกันของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านที่เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่ง และวิทยาการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นมหกรรมระดับชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อแสดงความจงรักภักดีสูงสุด มีคณะกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยจะจัด ๑ ครั้ง ภายในเดือน สิงหาคม- กันยายน ๒๕๕๕ นี้

๕.๕.๒.๔ **มหกรรมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน** เป็นกิจกรรมการแสดงของทุกหมู่บ้านที่เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่ง และมีผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่ง ทั่วประเทศเข้าร่วม สาระสำคัญคือ การรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ โดยให้ผนวกกิจกรรมไว้ใน **มหกรรมรวมพลังระดับชาติ** หรือตามความเหมาะสม ภายในเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๕ นี้

๕.๕.๒.๕ **วันรับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕** ของหมู่บ้านที่เข้ารับใหม่ สาระสำคัญคือ การให้ประธานกรรมการ หรือผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๕

๕.๖ แนวทางที่ ๖ การพัฒนาความพร้อมการดำเนินงานเชิงคุณภาพ

เพื่อให้โครงการนี้ มีส่วนเฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา มหาราชินีอย่างสมพระเกียรติ และเปี่ยมไปด้วย ความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การเตรียมการ การพัฒนาความพร้อมอย่างจริงจัง เป็นสิ่งที่มี ความสำคัญและเป็นหลักประกันเชิงคุณภาพ จึงให้มีการดำเนินการ ต่อไปนี้

๕.๖.๑ การพัฒนาวิทยาการกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดย

๕.๖.๑.๑ ให้มีการสำรวจ คัดเลือก จัดทำบัญชีรายชื่อวิทยาการกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับชุมชน ให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน โดยวิทยาการดังกล่าว ต้องเป็น **วิทยาการอาสา กองทุนแม่ของแผ่นดิน** พื้นที่ใด ไม่เพียงพอ ให้เพิ่มเติมภายใต้หลักการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้มีการตรวจสอบ (check list) ความพร้อมอย่างชัดเจน

๕.๖.๑.๒ มอบ สำนักงานอำนวยการร่วม ศพส. / ศพส.มท. และสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกัน พัฒนาทักษะ ประสิทธิภาพวิทยาการกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับประเทศ ภาค จังหวัด และอำเภอ ให้เพียงพอต่อการกิจ ทั้งนี้ ให้มีการดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อสามารถรองรับภารกิจได้ สำหรับ พื้นที่ภาค จังหวัดใด มีความเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ให้สามารถดเว้นกิจกรรมนี้ได้ตามความเหมาะสม

๕.๖.๑.๓ ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานวิทยาการกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของทีมวิทยาการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยอาจเป็นศูนย์เดียวกับศูนย์ประสานงานวิทยาการกระบวนการและกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ ฝ่ายเลขานุการ ศพส. จ. ตั้งขึ้น

๕.๖.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับการรวมกลุ่มในระหว่างพื้นที่มากขึ้น และเป็นการเฝ้าระวังยาเสพติดเชิงกว้างระหว่างพื้นที่ โดยให้มีการพัฒนา ดังนี้

๕.๖.๒.๑ ให้มีการคัดเลือก จัดตั้ง และจัดทำทะเบียนรายชื่อ “คณะกรรมการเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ในแต่ละระดับ ตั้งแต่ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ให้มีบุคคลชัดเจน โดยระดับใดหรือพื้นที่ใด ยังไม่มีการจัดตั้งดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดตั้งให้ครบถ้วน

๕.๖.๒.๒ ให้มีการจัดอบรม สัมมนา ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ ในทุกระดับ เพื่อให้มีความเข้าใจในภารกิจ และสามารถปฏิบัติงานได้

๕.๖.๒.๓ ให้มีการประชุมเครือข่ายฯ ในระดับ อำเภอ จังหวัด อย่างน้อยเดือนละครั้ง สำหรับระดับภาค และประเทศให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

๕.๖.๓ การพัฒนากลไกผู้ประสานงานกลางกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับพื้นที่ แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบในภารกิจนี้ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

๕.๖.๓.๑ กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายบุคคล งาน รายชื่อที่ชัดเจนในทุกระดับที่จะเข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับพื้นที่

๕.๖.๓.๒ อบรม ทำความเข้าใจ ชี้แจงบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจนี้ในทุกระดับ โดยจะมีการอบรมในระดับประเทศ ระดับภาค หรือจังหวัด ซึ่งอาจร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕

๕.๖.๔ การพัฒนาองค์ความรู้ และจัดระบบข้อมูล โดย

๕.๖.๔.๑ ให้ สำนักงานอำนวยการร่วม ศพส. วางระบบข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทันสมัย โดยเร่งด่วน ทั้งข้อมูลหมู่บ้าน ข้อมูลกำลังพล ข้อมูลวิทยาการ ฯลฯ และช่องทางการสื่อสารระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผ่านเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน

๕.๖.๔.๒ ให้ สำนักงานอำนวยการร่วม ศพส. และ ศพส.มท. ร่วมกัน วางระบบ สรุปพัฒนาองค์ความรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในมิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา เป็นศูนย์เรียนรู้ และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

๕.๖.๔.๓ ให้ ศพส.จ/กทม. ศพส.อ./ข. คณะกรรมการฯ วิทยาการกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ศูนย์เรียนรู้ ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน

๖. โครงสร้างการบริหารจัดการ

เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับประเทศ รองรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา มหาราชินี จึงให้มีการยกระดับการบริหารจัดการ ดังนี้

๖.๑ ให้ ศพส. เป็นกลไกบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีบทบาทหน้าที่ การวางกรอบนโยบาย กำหนดมาตรการ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติ การกำหนดจำนวนหมู่บ้าน การกำหนดกิจกรรมสำคัญ รวมทั้ง การให้ความเห็นชอบและแสวงหาช่องทางการสนับสนุนงบประมาณโครงการนี้

ระดับส่วนกลาง

๖.๑ ให้มีการจัดตั้ง **คณะกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี** (เรียกลำดับว่า คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษา) ตามผนวก ค. มีบทบาทหน้าที่สนองพระราชเสาวนีย์ขององค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดินและกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่จะมีขึ้นเพื่อให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ

๖.๒ ให้จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน **เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี** ประกอบด้วย ผู้แทนแกนนำหรืออาสาสมัครที่มีจิตอาสาจากภาคประชาชน ผู้แทนเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาค ผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาค และผู้แทนวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุกภาค เป็นกรรมการ เพื่อจัดทำแผนและร่วมขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา มหาราชินี โดยกระบวนการภาคประชาชน มีสำนักงาน ป.ป.ส. และกรมการพัฒนาชุมชน เป็นที่ปรึกษา

ระดับจังหวัด

๖.๓ ให้ ศพส.จ./กทม. เป็นกลไกบริหารจัดการสูงสุดในงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับจังหวัด และมีการจัดตั้งกลไกเพิ่มเติม ได้แก่

๖.๓.๑ จัดตั้ง “คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับจังหวัด” หรือ “คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด” ที่ได้ตั้งไว้ ตามบันทึกด่วนที่สุดที่ มท.๐๔๐๔.๒/ว๘๐๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ศพส.จ./กทม. โดยให้เพิ่ม ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัด ประธานสันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัด ประธานเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนระดับจังหวัด ประธานเครือข่ายวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัด นักวิชาการที่มีประสบการณ์งานชุมชน ผู้แทนสำนักงาน ปปส.ภาค เป็นกรรมการ และฝ่ายเลขานุการ ศพส.จ./กทม. เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม โดยให้มีบทบาทหน้าที่สนองพระราชเสาวนีย์ขององค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัด นำแนวทางที่กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษา (ส่วนกลาง) กำหนดไว้และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่จะมีขึ้นไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ และสามารถแต่งตั้ง มอบหมาย บุคคล ทีมงาน คณะทำงานเพิ่มเติม โดยให้รายงานผลการดำเนินงานในการประชุม ศพส.จ./กทม. ทุกเดือน

นอกจากนี้ให้ คณะกรรมการฯ มีคำสั่งตั้ง “คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด” โดยพัฒนาการจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน มีประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัด ประธานสันนิบาตเทศบาลระดับจังหวัด ประธานเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนระดับจังหวัด ประธานเครือข่ายวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ผู้แทนหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการที่มีประสบการณ์งานชุมชน ผู้แทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสำนักงาน ปปส.ภาค เป็นคณะทำงาน และให้หัวหน้ากลุ่มงานที่พัฒนาการจังหวัดมอบหมายเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ ประเมินและให้คำรับรองหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งสนับสนุน พัฒนา ช่วยเหลือ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งในระดับอำเภอ โดยให้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการฯ ทราบทุกเดือน

๖.๓.๒ ตั้งเครือข่ายประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนระดับจังหวัด โดยคัดเลือกจากประธานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้แทนวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และระดับอำเภอ หมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด และองค์กรภาคประชาสังคม โดยมี ศพส.จ. ศพส.อ. ผู้แทนสำนักงาน ปปส.ภาค และพัฒนาการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่นำนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ไปสู่การปฏิบัติ ร่วมบริหารและร่วมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวโรกาส ๘๐ พรรษามหาราชินี ติดตามประสานงานการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ในแผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

ทั้งนี้ให้ ศพส.จ./กทม. จัดหาสถานที่และตั้งเป็น “ศูนย์ประสานงานวิทยากรกระบวนการและกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด” โดยมี เลขานุการ ศพส.จ./กทม. และ พัฒนาการจังหวัด รับผิดชอบการจัดการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างบุคคลที่เป็นวิทยากรกระบวนการและกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุดปฏิบัติการเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ หมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายประสานงานฯ และติดตามผลการลงพื้นที่เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่

ระดับอำเภอ

๖.๔ ให้ ศพส.อ./ข. เป็นกลไกบริหารจัดการสูงสุดในงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำเภอ โดยจัดตั้งกลไกเพิ่มเติม

๖.๔.๑ จัดตั้ง “คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับอำเภอ” หรือ “คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ” ที่ได้ตั้งไว้ ตามบันทึกถว้นที่สุดที่ มท.๐๔๐๔.๒/ว๘๐๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ผอ.ศพส.อ. และให้เพิ่มดังนี้ ประธานเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ประธานเครือข่ายวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ระดับอำเภอ ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมในอำเภอ นักวิชาการที่มีประสบการณ์งานชุมชน เป็นกรรมการ และฝ่ายเลขานุการ ศพส.อ. เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม โดยมีบทบาทหน้าที่สนองพระราชเสาวนีย์ขององค์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดิน นำแนวทางที่กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษา ระดับจังหวัดกำหนดไว้มาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานในการประชุม ศพส.อ. ทุกเดือน เพื่อสรุปความก้าวหน้าเสนอคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

๖.๔.๒ ตั้งเครือข่ายประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนระดับอำเภอ โดยคัดเลือกจากประธานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้แทนวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ หมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ โดยมี ศพส.อ. และพัฒนาการอำเภอเป็นที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่นำนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ไปสู่การปฏิบัติ ร่วมบริหารและร่วมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษามหาราชินี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดีในวโรกาส ๘๐ พรรษามหาราชินี ตลอดจนร่วมติดตาม ประสานงานการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ในแผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

๗. งบประมาณ

- ๗.๑ งบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส.
- ๗.๒ งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
- ๗.๒ งบประมาณของจังหวัด
- ๗.๓ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๗.๔ งบประมาณจากหมู่บ้าน/ชุมชน
- ๗.๕ งบกลางของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี

๘. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่ มีนาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕

๙. ตัวชี้วัด

๙.๑ หมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเสพติด

๙.๒ หมู่บ้าน/ชุมชนที่จะเข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี ๒๕๕๕ ได้รับสร้างความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนตามปณิธาน

๙.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้การบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

๙.๔ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๘๐ พรรษา มหาราชินี

๑๐. รายงานผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ให้ทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด(ศพส.จ./กทม.) รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการดำเนินงานทุกวันที่ ๕ ของเดือน และเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม มายัง ศพส.มท. และ ศพส.ทราบ

๑๐.๒ ให้ สำนักงานอำนวยการร่วม ศพส. จัดทำรายงานผลในภาพรวมเสนอ ศพส. คณะรัฐมนตรี และ กองงานราชเลขาฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไป

ผนวก ข : ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
มหาราชินี ปี ๒๕๕๕

รายละเอียดกิจกรรม	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑. ประชุมชี้แจง/พัฒนาวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ฯ ในการขับเคลื่อนงาน โดยตั้งนี้ก่อนการประชุมชี้แจง ควรมีการทบทวน จำนวน รายชื่อ องค์กรความรู้ของวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแต่ละพื้นที่		■■■■■								
๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสในโครงการหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี ทุกช่องทาง ให้เกิดความรู้สึกร่วมกันมีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่อง		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■		
๓. จัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ	■■■■■	■■■■■								
๔. ดำเนินการเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับพระราชทานเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเดิมทั้ง ๑๒,๑๘๙ แห่ง	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■						
๕. คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความเหมาะสมจะเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ และระดับเขต (อำเภอ/เขตละ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน) และส่งรายชื่อมายัง ศพส.จ./กทม. และ ศพส.มท. รวมถึงดำเนินการเสริมความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯ ดังกล่าว		■■■■■								
๖. คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ/เขต ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สุด ยกระดับให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕ โดยคัดเลือกจังหวัดละ ๑ แห่ง และคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนเพิ่มอีก ๓ แห่ง รวมเป็น ๘๐ แห่ง			■■■■■							
๗. ดำเนินการพัฒนา/ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕ ให้เกิดการพัฒนาการดำเนินการในเชิงบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง				■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■			

รายละเอียดกิจกรรม	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑๖. จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าและ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมงาน โดยหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นแกนกลางในการแสดงความจงรักภักดี						■					
๑๗. จัดงานพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ และพระราชทานรางวัลแก่ศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับภาค							■				
๑๘. ศพส.จ./กทม. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการทุกวันที่ ๕ ของเดือน มายัง ศพส.มท./สำนักงาน ป.ป.ส.			■								
๑๙. ประเมิน รวบรวมผลการดำเนินโครงการฯ เสนอต่อกองราชเลขาฯ ในการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อนำความกราบบังคมทูลทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท								■			

ผนวก ค : คณะกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
มหाराชนี (คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษา)

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|------|--|--------------------------------|
| ๑.๑ | ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ | ประธานที่ปรึกษา |
| ๑.๒ | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย | ที่ปรึกษา |
| ๑.๓ | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม | ที่ปรึกษา |
| ๑.๔ | ปลัดกระทรวงมหาดไทย | ประธานกรรมการ |
| ๑.๕ | เลขาธิการ ป.ป.ส. | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๖ | รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๗ | อธิบดีกรมการปกครอง | กรรมการ |
| ๑.๘ | อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๑.๙ | อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๑.๑๐ | เลขาธิการ กอ.รมน. | กรรมการ |
| ๑.๑๑ | ปลัดกรุงเทพมหานคร | กรรมการ |
| ๑.๑๒ | ผู้แทนกองราชเลขาการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ | กรรมการ |
| ๑.๑๓ | นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๑.๑๔ | นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๑.๑๕ | นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๑.๑๖ | ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด | กรรมการ |
| ๑.๑๗ | ประธานเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชน | กรรมการ |
| ๑.๑๘ | ประธานเครือข่ายหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน | กรรมการ |
| ๑.๑๙ | ประธานเครือข่ายวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน | กรรมการ |
| ๑.๒๐ | รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๑.๒๑ | รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการและ
เลขานุการร่วม |
| ๑.๒๒ | ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๒๓ | ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
สำนักงาน ป.ป.ส. | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ กำหนดรูปแบบ แผนการดำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

๒.๒ วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕

๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตาม ความเหมาะสม

๒.๔ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนำไปสู่การ ปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

๒.๕ พิจารณามอบหมายภารกิจตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบ ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.๖ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ คณะทำงานใน พื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรการ และแนวทางที่ได้กำหนดไว้

๒.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ทราบทุก ระยะ

๒.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามที่ได้รับ มอบหมายจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ หรือผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์

1. ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติฯ
2. ใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลดสถานการณ์ปัญหาเสพติด สร้างความเข้มแข็งพลังแผ่นดิน

เป้าหมาย

1. หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดี
2. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดิม จำนวน ๑๒,๑๘๙ แห่ง สามารถลดปัญหาเสพติดได้อย่างชัดเจน
3. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดตั้งใหม่ จังหวัดละไม่เกิน ๒๐ - ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชน
4. สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุกอำเภอ ๆ ละ ๑ แห่ง ระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ แห่งและ จชต. ๓ แห่งรวม ๘๐ แห่ง

๔ กรอบความคิดสำคัญ

1. ใช้ความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุด
2. เน้นกรอบการทำงานเชิงคุณภาพ
3. เน้นการมีส่วนร่วมจากรากฐานเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ
4. การต่อยอดสร้างความยั่งยืนให้การแก้ไขปัญหาเสพติด

๖ แนวทาง กลยุทธ์การดำเนินการ

แนวทางที่ ๑ การประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสความตื่นตัว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี

แนวทางที่ ๓ สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน

- พัฒนา ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์เรียนรู้
- บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ๘๐ แห่ง จังหวัดละ ๑ แห่ง

แนวทางที่ ๕ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุด สร้างกระแส สร้างกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในระดับพื้นที่ และระหว่างพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่ ๒ สร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเดิม

- ตรวจสอบสุขภาพหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- สร้างความมั่นคงด้วยแนวทาง ๑๐ ขั้นตอน ๑๒,๑๘๙ แห่ง

แนวทางที่ ๔ การขยายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพิ่มใหม่ในปี ๒๕๕๕ (จังหวัดละ ๒๐ - ๕๐ แห่ง)

แนวทางที่ ๖ การพัฒนาความพร้อมการดำเนินงานเชิงคุณภาพ

- พัฒนาวิทยากรกระบวนการอาสาของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- จัดตั้งเครือข่ายประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล และ Website

โครงสร้างการบริหารจัดการ

๑. ระดับชาติ : ศพส.
๒. ระดับส่วนกลาง : - คณะกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี
- เครือข่ายประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาคประชาชน
๓. ระดับจังหวัด : - คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับจังหวัด
- เครือข่ายประสานงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาคประชาชนระดับจังหวัด
๔. ระดับอำเภอ : - คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๘๐ พรรษาระดับอำเภอ

ตัวชี้วัด

๑. หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี
๒. หมู่บ้านกองทุนแม่ฯ เดิมได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
๓. หมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ปี ๒๕๕๕ ได้รับการสร้างความเข้มแข็ง
๔. หมู่บ้านกองทุนแม่ฯ เข้มแข็ง ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้

ระยะเวลา

มีนาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕

การรายงาน

ทุกวันที่ ๕ ของเดือน หรือเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม